



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, sanook, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ ณ วันที่ 20 พ.ย. มีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย เดินทางมาจากเยอรมนี 1 ราย สาธารณรัฐเช็ก 2 ราย และ ญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพักในสถานกักกัน ผู้ป่วยสะสม 3,892 ราย รักษาหายแล้ว 3,745 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 87 ราย เสียชีวิตคงเดิม 60 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยสะสม 3,892 ราย แยกเป็น รักษาใน กทม. และนนทบุรี 2,131 ราย ภาคเหนือ 114 ราย ภาคกลาง 788 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 747 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นพ.ทวี โชติพิทยะสุนนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ไทยร่วมมือพัฒนาวัคซีนโควิด 19 กับ บ. แอส ตร้า เซเนก้า จก. ส่วนการจัดซื้อวัคซีนนั้นต้องรอให้ฝ่ายการเมืองพิจารณาว่าจะเลือกบริษัทใด เนื่องจากการทดลองวัคซีนโควิด 19 ส่วนใหญ่อยู่ในเฟส 3 ทั้งนี้ เกณฑ์หลักที่นำมาพิจารณา คือ ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงประสิทธิภาพ ระยะเวลาของภูมิคุ้มกัน การวางจำหน่ายในท้องตลาด ราคาจำหน่ายในตลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายดอน ปรมดีรัตน์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ ได้เสนอแนวคิดนำร่องนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาในเดือน ธ.ค. และทดลอง Area Quarantine ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดภายในโรงแรมที่กักตัว โดยที่ประชุม ศบค. ครั้นล่าสุดได้มอบหมายให้ไปหารือใน ศบค. ชุดเล็ก ก่อนเสนอ ศบค. ชุดใหญ่อีกครั้งประมาณต้นเดือน ธ.ค.

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ระบุ เชื่อว่าจากนี้ไปน่าจะได้เห็นทิศทางการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวมากขึ้นและเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาผ่านวีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่รัฐบาลผ่อนปรน รวมถึงกรณีรัฐบาลออกแพ็คเกจดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักและเที่ยวในไทย (Amazing Thailand Plus Special Package) ซึ่งน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและจะนำนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาในไทยได้ สอดคล้องกับที่ บมจ.การบินไทย ได้เปิดเที่ยวบินไปยุโรปในปลายปีนี้ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- จากกรณีเรือท่องเที่ยว POLARIS ONE จ.ระนอง เกิดเรือเสียลอยลำเข้าไปยังน่านน้ำประเทศเมียนมา ถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาควบคุมพร้อมนักท่องเที่ยวและลูกเรือ 24 คน เป็นคนไทย 22 คน และชาวเมียนมา 2 คน หน่วยงานความมั่นคงได้ส่งของใช้ที่จำเป็น ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับป้องกันโควิด 19 ให้แล้ว พร้อมเตือนญาติอย่าหลงเชื่อนายหน้าแอบอ้างช่วยจัดการนำตัวกลับมาฝั่งไทย

- ด้านเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย ทพ.3206 ฉก.ทพ.32 กกล.ผาเมือง จับกุมหญิงเกาหลีเหนือ 6 คน หลบหนีจากประเทศเกาหลีเหนือผ่านประเทศจีน และเข้าสู่ สปป.ลาว ว่าจ้างเรือเร็วข้ามแม่น้ำโขงจากแขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม จ.เชียงราย มายังฝั่งไทย คัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และส่งมอบให้ด่าน ตม.ดำเนินการตามขั้นตอน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, nationtv, sanook)

- **สหรัฐอเมริกา** นพ.แอนโธนี เฟาซี ผอ.สถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติ มั่นใจว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจะสามารถผลักดันให้ประชาชนสหรัฐฯ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทันทีที่บริษัทวิจัยวัคซีนเสร็จสิ้นและผลิตวัคซีน แม้ว่าขณะนี้ขั้นตอนการถ่ายโอนอำนาจประธานาธิบดีจะยังไม่เริ่มขึ้น ส่วนที่นครนิวยอร์ก สั่งปิดโรงเรียนรัฐทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. เนื่องจากอัตราการป่วยเฉลี่ย 7 วัน สูงเกิน 3% ขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศเคอร์ฟิว 1 เดือน เริ่ม 21 พ.ย. ด้าน บ.ไฟเซอร์ ของสหรัฐฯ และ บ.ไบโอเอ็นเทค ของเยอรมนี ที่ร่วมกันพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตการใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ แล้ว

- **สหภาพยุโรป** ทุ่มเงินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณกว่า 4 แสนล้านบาท จัดซื้อวัคซีน 545 ล้านโดส จาก บ.ไฟเซอร์ ที่พัฒนา ร่วมกับไบออนเทค หลังมีผลทดสอบว่าสามารถป้องกันได้ถึง 95%

- **ออสเตรเลีย** ทุ่มเงิน 3,200 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือกว่า 70,700 ล้านบาท ซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 จาก บ.ไฟเซอร์/ไบออนเทค และ บ.โนวาแวกซ์ ของสหรัฐฯ บ.แอสตราเซนเนกา/ม.ออกซ์ฟอร์ด และวัคซีนที่พัฒนาโดย ม.ควีนส์แลนด์ รวมกว่า 134.8 ล้านโดส ทั้งนี้ พบกรณีตัวอย่างที่เป็นบทเรียนสำคัญ คือ พนักงานชายของร้านพิซซ่าเมืองแอตแลนตา โกหกเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านที่ตนทำงาน อ้างเป็นเพียงลูกค้า ทำให้การประเมินภาพรวมผิด นำไปสู่การล็อกดาวน์ทั้งรัฐอีกครั้งเมื่อวันที่ 18 พ.ย.

- **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อสะสม 9,004,365 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 584 ราย รวมเสียชีวิต 132,162 ราย สถานการณ์ระบาดชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **อาร์เจนตินา** ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชน 10 ล้านคน ใน 2 เดือน

ประเด็นข่าว

-**เดนมาร์ก** ทางการ ระบุ พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นพันธุ์ในฟาร์มมิงค์หลายแห่งของเดนมาร์ก และได้กำจัดมิงค์ 16-17 ล้านตัวในฟาร์มทุกแห่ง

-**ไอร์แลนด์** วางแผนจะฆ่ามิงค์ทั่วประเทศ เนื่องจากวิตกเรื่องไวรัสกลายพันธุ์แบบเดนมาร์ก แมก.เกษตรจะระบุว่าการทดสอบฝูงมิงค์ในประเทศจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อมิงค์ตาม

-**เกาหลีใต้** มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 30,017 ราย เพิ่มขึ้น 363 ราย เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 300 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน ภายใน 80 วัน หรือนับตั้งแต่ 1 ก.ย.

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 57,876,896 ราย เสียชีวิต 1,376,637 ราย รักษาหาย 40,074,691 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 12,261,818 ราย เสียชีวิตสูงสุด 260,188 ราย รองลงมา อินเดีย ผู้ป่วยสะสม 9,050,613 ราย เสียชีวิต 132,764 ราย บราซิล ผู้ป่วยสะสม 6,020,164 ราย เสียชีวิต 168,662 ราย ฝรั่งเศส ผู้ป่วยสะสม 2,109,170 ราย เสียชีวิต 48,265 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 151

ประเด็นผลกระทบ

1.ผู้ป่วยโควิดแพร่เชื้อได้สูงสุดช่วง 5 วันแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นักวิทยาศาสตร์อังกฤษ เผยผลการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อได้มากที่สุดในช่วง 5 วันแรกที่มีอาการป่วย ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสมีจำนวนสูงสุด และยังสามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จะดำรงอยู่นานถึง 9 วันนับตั้งแต่มีอาการป่วย โดยอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆ อยู่ในจมูกและลำคอของผู้ป่วยนานสูงสุดถึง 17 วัน แต่ไวรัสจะไม่แพร่เชื้อหลังจากพ้น 9 วันแรกไปแล้ว ผลการศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นว่า การกักบริเวณผู้ป่วยหลังมีอาการของโรคเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลจะแพร่เชื้อได้ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย อาทิ ความสามารถในการเติบโตและแพร่เชื้อของไวรัส และจำนวนไวรัสในร่างกายของผู้ป่วย ขณะที่รายงานบางฉบับระบุว่า ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้มากที่สุดก่อนที่จะแสดงอาการของโรค ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากที่มีไวรัสในร่างกาย

2.การติดเชื้อโควิด 19 ในสัตว์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงกรณีไวรัสโควิด 19 ที่มาจากค้างคาวไปติดสัตว์อื่นๆ ได้ โดย OIE พบว่ามีการติดไปยังแมว เสือ หมา จากคน และติดแพร่ในหมู่อีกด้วย และมีการแพร่ย้อนกลับจากสัตว์ต่างๆ มาสู่คน โดยสัตว์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีอาการผิดปกติ จึงควรระวังตนเองไม่ให้แพร่เชื้อไปหาคนด้วยกันและไม่แพร่ไปหาสัตว์ที่เราเลี้ยง และอีกประการคือ ไวรัสมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ทำให้การตรวจด้วยวิธี PCR ตรวจจับได้ไม่หมด และวัคซีนต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับไวรัส

เปิดศูนย์ฟอกไต รพ.ศรีสงคราม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, thebangkok biznews, nationtv, 77kaoded, thaiquote, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิฟ้าสั่ง จัดบริการฟอกไตฟรี เน้นให้บริการผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิฯ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไตให้รพ.รายละ 1,000 บาท มีเตียง 15 เตียง ให้บริการผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 45 คน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, 77kaoded)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.นครพนม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเข้าถึงสารสกัดจากกัญชาเพื่อการรักษาได้อย่างปลอดภัย จากทีมสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการอบรม เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

การประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, nationtv, thansettakij)

-ดร.ภญ.วัลลภ พิษณุถม ผอ.กองการต่างประเทศ และผอ.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 เรื่อง “การจัดการปัญหาและความท้าทายของบุคลากรสาธารณสุขในการตอบสนองโควิด 19” จัดโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มีประเด็นหลัก คือ การระดมสรรพกำลังสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคโควิด 19 การปกป้องบุคลากรสาธารณสุขจากความเสี่ยงในการทำงาน และการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในช่วงการระบาดของโควิด 19 ได้มีการมอบรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) สำหรับแพทย์และพยาบาล 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลแพทย์ (Medical Award) รางวัลพยาบาล (Nursing Award) และรางวัลผดุงครรภ์ (Midwifery Award) ซึ่งเพิ่มขึ้นในปี นี้ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้ปี 2563 เป็นปีพยาบาลและผดุงครรภ์ โดย ดร.ภญ.ศ. สว่างดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จากผลงานด้านการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหากำลังคนในระดับประเทศ และ นพ.ธวัชชัย เศรษฐสุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น จากผลงานการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้วยการจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ให้ชาวต่างชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่จำเป็น อนามัย

ประเด็นข่าว

แม่และเด็ก และการให้วัคซีนป้องกันโรค ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดต่อชายแดน ทั้งวัณโรค หัด ไข้เลือดออก และซิคุนคุนยา และการควบคุมโรคโควิด 19 ตามแนวชายแดน ทำให้ไม่เกิดการระบาด

นวดไทยบรรเทาโรควิตกกังวล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bangkokbiznews

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มีผลการศึกษาวิจัยการนวดไทยต่อระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ที่มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พบว่า หลังได้รับการนวดไทย 3 ครั้ง ระดับคะแนนความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับความปวดกล้ามเนื้อลดลง สรุปได้ว่า การนวดไทยสามารถบรรเทาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้ แต่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มโรค เช่น ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส และจะไม่นวดในบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งหรือบริเวณที่มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดงร้อน บริเวณที่กระดูกแตก หัก ปริ้วาว ที่ยังไม่ติดสนิท และไม่นวดหลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ นอกจากนี้ การออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ความซึมเศร้าได้

เตือนนักท่องเที่ยวเลี่ยงนำไฟแช็กเข้าพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ changmainews, thailandplus

-กรมอนามัย เตือนนักท่องเที่ยวที่นิยมกางเต็นท์ตามอุทยานหรือยอดดอย เลี่ยงการนำเตาไฟจุดไว้ในเต็นท์ เพราะหากสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นาน ๆ เสี่ยงขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้ และให้ระวังสัตว์มีพิษกัด ควรสำรวจบริเวณรอบเต็นท์และปิดช่องทางที่สามารถเข้ามาได้ กรณีถูกงูกัด ห้ามกรีดหรือดูดบริเวณที่ถูกกัด ไม่ควรขันชะเนาะ ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์และจดจำลักษณะงูที่กัดเพื่อแจ้งแพทย์ให้การรักษาที่ถูกต้อง

วันทารกเกิดก่อนกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, bangkokbiznews

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 17 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันทารกเกิดก่อนกำหนด กรมฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกเกิดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นสาเหตุของการตายในทารกแรกเกิด ทั้งนี้ พบอัตราเด็กเกิดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อายุขัยของทารกพัฒนาได้ไม่เต็มที่ จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้รอดชีวิตและมีความพิการน้อยที่สุด

เสียชีวิตหลังเสริมหน้าอก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-น.ส.เมธิสา อายุ 21 ปี เสียชีวิตหลังเข้ารับบริการเสริมหน้าอกที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง ย่านสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี มารดาให้ข้อมูลว่าแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการผ่าชันสูตรอย่างละเอียด เชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการที่คลินิกดังกล่าว หลังเกิดเรื่อง คลินิกได้ช่วยเหลือค่าทำศพ 3 หมื่นบาท อ้างว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดของแพทย์ ครอบครัวได้ไปแจ้งความที่ สภ.เมืองนนทบุรี และตำรวจนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหาย แต่ทางคลินิกไม่มาเจรจา จึงได้ไปร้องเรียนที่แพทยสภา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 โดยวันที่ 24 พ.ย. เวลาประมาณ 10.00 น. ครอบครัวของ น.ส.เมธิสา และนายความจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอีกครั้ง

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล 8 อันดับอาหารก่อมะเร็ง ได้แก่ ผงชูรส หมากฝรั่ง ตับหมู ผักดองและหัวไชเท้าแห้ง น้ำผลไม้บรรจุขวด ไข่เยี่ยวม้า เต้าหู้เหิม และปาตองโก พบว่า การบริโภคอาหารดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็ง แต่หากไม่ถูกสุขลักษณะหรือมีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้